



QUẬN CAM

Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam

Cộng Đồng Của Chúng Ta. Cam Kết Của Chúng Ta.

Thomas D. Koutroulis, Giám đốc
601 N. Ross Street, 5th Floor
Santa Ana, CA 92701

www.oclandfills.com

Điện thoại: (714) 834-4000

Fax: (714) 834-4183

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 31 tháng 10, 2024

Liên hệ: Francine Bangert / (714) 461-1182

Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com

TÁI CHẾ SƠN VỚI CHƯƠNG TRÌNH THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH

Tái Chế Sơn: Một Cách Đơn Giản Để Tạo Nên Sự Khác Biệt Vào Mùa Thu này

Quận Cam, California (Ngày 31 tháng 10, 2024) – Mùa thu này, cư dân Quận Cam được khuyến khích tái chế sơn thừa từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 11, 2024, tại bất kỳ Trung tâm Thu gom Chất thải Nguy hại Hộ gia đình (HHWCC) nào của Quận Cam. Các trung tâm, nằm ở Anaheim, Irvine, Huntington Beach, và San Juan Capistrano, cung cấp cách thức thuận tiện và dễ dàng để mang các loại sơn, sơn lót, sơn bóng, keo niêm phong và các lớp phủ trong suốt đến.

Khi mùa thay đổi, mùa thu là thời điểm lý tưởng để dọn dẹp kho. Chỉ cần đặt sơn thừa vào cốp xe và lái đến một trong các trung tâm HHWCC. Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp lấy đồ xuống trong khi bạn ngồi thoải mái trong xe. Dịch vụ đơn giản này hỗ trợ tính bền vững bằng cách đảm bảo rằng sơn được tái chế một cách có trách nhiệm. Ngoài ra, bất kỳ loại sơn nào được mang đến trong tình trạng tốt và đội ngũ của chúng tôi đã kiểm tra sẽ có sẵn cho cư dân đến lấy miễn phí thông qua Chương trình Trao đổi Vật liệu (MEP) tại mỗi địa điểm.

Sơn trong chương trình MEP đã hỗ trợ nhiều dự án cộng đồng khác nhau, bao gồm việc giảm chi phí cho học sinh và phụ huynh tình nguyện xây dựng sân khấu cho các vở kịch và sửa chữa nhà cho thú cưng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái chế sơn có trách nhiệm.

Ông Tom Koutroulis, Giám đốc Sở Quản lý Chất thải và Tái chế Quận Cam (OCWR), nhấn mạnh: “Việc tái chế sơn chưa sử dụng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chất thải hiệu quả và đảm bảo chúng được xử lý đúng cách. Vì sơn không thể được đưa vào bãi rác, nó phải được tái sử dụng qua Chương trình Trao đổi Vật liệu (MEP) của chúng tôi hoặc tái chế thông qua Chương trình Paint Care. Hành động của

bạn đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng bền vững hơn của chúng ta. Những hành động nhỏ có trách nhiệm này đối với sơn chưa dùng không chỉ là tái chế; chúng còn mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta.”

PaintCare chia sẻ: “Chúng tôi tự hào hợp tác với Quận để cung cấp cho cư dân một giải pháp thuận tiện và thông minh để tái chế sơn thừa của họ. Sự tham gia của cộng đồng đem lại lợi ích cho việc tái sử dụng, mang lại sức sống mới cho sơn chưa dùng.”

Việc tham gia sự kiện này giúp củng cố cam kết của OCWR trong việc bảo vệ môi trường. Cư dân cũng có thể xử lý các chất thải nguy hại hộ gia đình khác như pin, sản phẩm tẩy rửa, thiết bị điện tử, và nhiều thứ khác tại các trung tâm thu gom HHW của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các đồ được chấp nhận và tìm trung tâm HHWCC gần nhất, vui lòng truy cập trang web OCLandfills.com/hazardous-waste. Hãy cùng lật sang trang mới vào mùa thu này bằng cách tạo ra tác động tích cực với hoạt động tái chế sơn!

Chi tiết sự kiện:

- **Thời gian:** Ngày 1 – Ngày 27 tháng 11, 2024
- **Các ngày:** Chỉ từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
- **Giờ:** 9 giờ sáng – 3 giờ trưa
- **Địa điểm:**
 - Trung tâm Thu gom Anaheim: 1071 N. Blue Gum Street, 92806
 - Trung tâm Thu gom Huntington Beach: 17121 Nichols Lane, 92647, Gate 6
 - Trung tâm Thu gom Irvine: 6411 Oak Canyon, 92618
 - Trung tâm Thu gom San Juan Capistrano: 32250 Avenida La Pata, 92675

Về PaintCare

PaintCare cam kết làm cho việc tái chế sơn sau tiêu thụ (sơn thừa) trở nên dễ dàng và thuận tiện cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức tại các tiểu bang có luật quản lý sơn. Là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi các nhà sản xuất sơn, PaintCare thiết lập các địa điểm tiếp nhận sơn thừa, tổ chức tái chế và xử lý đúng cách, cũng như thực hiện giáo dục cộng đồng. Từ khi chương trình California ra mắt vào năm 2012, PaintCare đã xử lý gần 35 triệu gallon sơn, sơn bóng và vecni. Để biết thêm

thông tin, hãy truy cập trang web www.paintcare.org, thích chúng tôi trên Facebook [Facebook](#), và theo dõi chúng tôi trên Instagram [Instagram](#) @WeRecyclePaint.

Giới thiệu về Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam (OCWR)

Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam phục vụ nhu cầu xử lý chất thải rắn của Quận thông qua việc thu hồi tài nguyên, vận hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào các doanh nghiệp năng lượng tái tạo và thúc đẩy tái chế để đảm bảo một cộng đồng an toàn và lành mạnh cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Sở quản lý một trong những hệ thống xử lý chất thải rắn hàng đầu của quốc gia và ba nhà máy ủ phân, tất cả đều phục vụ cư dân và doanh nghiệp trong 34 thành phố của Quận và các khu vực chưa hợp nhất trong đó. Ba bãi rác đang hoạt động của Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam thể hiện kỹ thuật môi trường ở mức tốt nhất.

Để biết thêm thông tin về các lựa chọn xử lý chất thải nguy hại tại nhà và các sự kiện sắp tới, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.OCLandfill.com.

###